





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, The Bangkok Insight, hfocus, VOICE TV)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สาธารณสุข อภิปรายชี้แจงการแก้ไขปัญหาเสพติดว่า นายกรัฐมนตรีกำชับว่าจะต้องมีกระบวนการยึดทรัพย์เป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งตั้งแต่ปี 64-66 ยึดทรัพย์ได้ถึง 3.9 หมื่นล้านบาท ส่วนวันนี้ที่การยึดทรัพย์ลดลงเพราะผู้ค้ำมีความรู้เท่าทันเจ้าหน้าที่ รัฐบาลจึงตั้งแนวทางการแจ้เบาะแสบว่า หากยึดทรัพย์ได้ 100 บาท ประชาชนที่แจ้เบาะจะได้ 5 บาท หรือส่วนราชการจะได้ 25% ตนในฐานะที่ดูการบูรณาการช่วยกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการร่างกฎหมายของ อสม. ที่จะทำให้มีกองทุนกรณี อสม.แจ้เบาะแสบผู้ค้ำเสพติด หากไม่กล้าแจ้เบาะส่วนตัว จะสามารถแจ้เบาะในนามกลุ่มหรือกองทุน อสม. ได้</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สถานการณ์อุทกภัย</b></p> <p><b>1. ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ผจก., ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, mcof, amarin)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรัฐสภา โดยกล่าวขอบคุณข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รองนายกฯ และรมต.ที่ส่งกำลังไปแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็ว พร้อมสั่งการกรม.มท. ก.กลาโหม และก.เกษตรฯ ดูแลการอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์เลี้ยง, ก.สธ.ดูแลกลุ่มเปราะบาง ซึ่งขณะนี้ สธ.จัดยาแก้ทำเปื้อยให้ปชช.แล้ว, สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการการใช้เงินจากกองทุนและการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ประสบภัยจะร่วมบริจาค ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, กองทัพเรือดูแลความเป็นอยู่ที่ศูนย์อพยพ และมอบหมาย ก.มท.และก.กลาโหมเรื่องระบบเตือนภัย, ก.มท. ก.เกษตรฯ สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในระยะยาวในแต่ละพื้นที่ โดยรัฐบาลเตรียมงบกลางเพื่อช่วยเหลือปชช.แล้ว ทั้งนี้ ในวันที่ 13 ก.ย.67 เตรียมลงพื้นที่ จ.เชียงราย ย้ำข้าราชการไม่ต้องมารอต้อนรับ</p> <p><b>2. สธ. ระดมทีม MERT / Mini MERT</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, มติชน, hfocus, topnews, theactive, thinsiam, siamhealthhub, acnews, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า กองสาธารณสุขฉุกเฉิน รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มใน 8 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี จ.นครนายก จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.อ่างทอง ทุกจังหวัดได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) เพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชน รวมผู้บาดเจ็บสะสม 108 ราย เสียชีวิตสะสม 36 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 39 แห่ง ในจำนวนนี้ต้องปิดบริการ 1 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านท่ามะแกง อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ โดยส่วนกลางสนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการไปแล้วรวม 2,300 ชุด สำหรับพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และจ.เชียงราย เปิดศูนย์พักพิงรองรับประชาชน รวม 17 แห่ง จัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ (MERT) จากกรมการแพทย์ 1 ทีม จ.ลำปาง 1 ทีม และทีม Mini MERT จากเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 5 ทีม (พิษณุโลก อุดรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย) และเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 5 ทีม (รพ.ปทุมธานี รพ.พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี รพ.พระนครศรีอยุธยา รพ.สระบุรี) พร้อมเดินทางไปสนับสนุน จ.เชียงราย ในวันที่ 13 ก.ย.67 รวมทั้งเขตสุขภาพที่ 5 ยังเตรียมทีม mini MERT จากรพ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ เตรียมความพร้อมทีม MERT พร้อมออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเมื่อได้รับการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัยหรือการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาภายใน 6-12 ชั่วโมง ซึ่งทีมแพทย์ฉุกเฉินของกรมฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลรักษาที่รพ.ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย</p> <p><b>3. เชิญชวนชาว สธ.บริจาคเงินเพื่อช่วยบุคลากรสธ.จ.เชียงราย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กล่าวถึงการดูแลประชาชนที่ อ.แม่สาย ว่า จ.เชียงรายวางแผนเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้า มีการตั้งศูนย์อพยพ 2 แห่ง แบ่งการจัดการตามความหนักเบาของสถานการณ์ และเตรียมระบบส่งต่อผู้ป่วยหนักไปยัง รพ.ใกล้เคียง ส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่จะต้องมีการเตรียมพร้อมระบบน้ำประปา เพราะระบบสำรองของรพ.อยู่ได้ 3-5 วัน หากน้ำท่วมนานกว่านี้ รพ.จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้ และสั่งการให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือโรคที่มาจากน้ำท่วม โดยเฉพาะโรคฉี่หนู โดยขอให้กลุ่มอาสาสมัครที่มาช่วย ปชช. สังเกตตนเองหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบจนท.สธ. รวมถึงได้รับรายงานจาก นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า สสจ.เชียงราย พบแพทย์ พยาบาล บุคลากร กว่า 90 คน บ้านถูกน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาทำงานที่รพ.ได้ แต่ยังออกมาช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของชาว สธ. พร้อมเชิญชวนชาว สธ.บริจาคเงินเพื่อช่วยบุคลากรสธ.ที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.เชียงราย ซึ่งขณะนี้ระดมเงินช่วยเหลือได้แล้วจำนวน 153,376 บาท</p> <p><b>4. ส่งทีมแพทย์เยียวยาจิตใจ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กำชับให้ทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 1 บูรณาการร่วมกับทีม MCATT ระดับจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลจิตใจ โดยใช้หลักการปฐมพยาบาลทางใจ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะภาวะเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรง หรือ ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ (PTSD : Post-traumatic Stress Disorder)</p> <p>- นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผอ.รพ.สวนปรุง กล่าวว่า ได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ 2 ทีมพร้อมดูแลผู้ประสบภัยโดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยมีทีมสหวิชาชีพ ลงบูรณาการการทำงานร่วมกับทีม MCATT ของพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประเมินสุขภาพใจผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิง เทศบาลแม่สาย และวัดพรหมวิหาร ในส่วนพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ดินสไลด์เพื่อจัดทีมเข้าพื้นที่ต่อไป พร้อมแนะนำปชช.ที่อยู่ในพื้นที่ ควรติดตามข่าวสารจากสื่อหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และหากมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเด็ก พิเศษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต้องการความช่วยเหลือ แจ้งได้ที่สายด่วน ปก. โทร.1784 หรือ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p><b>5. ห่วงโรคฉี่หนู และไข้ดินระบาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, headtopics)</p> <p>- กรม คร. เผยสถานการณ์น้ำท่วม พบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส (ไข้ฉี่หนู) พุ่งสูงขึ้น ปีนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 2,600 ราย เสียชีวิต 28 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตทุกเดือน เป็นช่วงขาขึ้นและคาดว่าจะถึงจุดพีคเดือน ต.ค. จึงต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง 17 จังหวัด รวมถึงโรคเมลิออยด์ (ไข้ดิน) พบผู้ป่วยสะสม 2,399 ราย เสียชีวิต 68 ราย พื้นที่ระบาดมากอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะนำหลีกเลี่ยงเดินลุยน้ำขังโคลนหรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรง ทานอาหารปรุงสุก หากมีไข้สูงต่อเนื่อง 3 วัน และมีประวัติสัมผัสดินและน้ำให้รีบพบแพทย์ โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ป่วยโรคเบาหวาน</p>	
<p><b>ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, 77kaoded, headtopics, thailandplus, hfocus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา มุ่งเน้นนวัตกรรมจัดการสุขภาพ ยุกระดับบริการยุคดิจิทัล มอบรางวัลนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชยันตนาทนเรนทร ประจำปี 2566, รางวัลยกระดับหน่วยบริการดีเด่น SAP Award ประจำปี 2567 และรางวัล Card D+ พร้อมกล่าวว่า นโยบายด้านสาธารณสุข ซึ่ง สธ. ต้องสนองนโยบายรัฐบาล 3 เรื่อง คือ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสฟติด การยกระดับบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว และส่งเสริมเมดิคัลฮับ รวมทั้งนโยบายของ รมว. สมศักดิ์ เรื่องการรณรงค์ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและค่ารักษาพยาบาลของประเทศได้ ส่วนในปีงบประมาณ 2568 ยังยึดหลัก ททท (ทำทันที) เดินหน้าเพิ่มศักยภาพเชิงเศรษฐกิจดึงดูดคนต่างชาติเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมากขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ ปลัด สธ. ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ รพ.ขาดทุนว่า เมื่อมีระบบ Financial Data Hub ทำให้ทราบว่าขณะนี้เงินบำรุงอยู่ 4 หมื่นล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดเพียง 2 หมื่นล้านบาท อีก 2 หมื่นล้านบาทเป็นตัวเลขทางบัญชี ทั้งนี้ สธ. จะต้องมีการปรับปรุงตนเองเพื่อความยั่งยืน ทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีงบประมาณที่เพียงพอ รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ ตนยังมีแนวคิดที่จะกระจายอำนาจให้เขตสุขภาพยกฐานะให้เป็นนิติบุคคลเทียบเท่ากรมให้ผู้ตรวจราชการมีอำนาจการบริหารจัดการในเขตสุขภาพ ซึ่งแต่ละแห่งมีปัญหาแตกต่างกัน และทำให้ สป.สธ. และกระทรวงในส่วนกลางเล็กลง</p>	
<p><b>สธ. ขานรับนโยบายรัฐบาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข ว่า สธ. พร้อมดำเนินการทันที ตามนโยบาย ททท (ทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำและพัฒนา) คือ 1.การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งภายในสิ้นปีนี้จะครอบคลุมทั้งประเทศ รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ 2.การดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติด ขณะนี้ขยายบริการการดูแลทุก รพ. และจะเชื่อมโยงเรื่องนี้กับ มท. ในการสร้างศูนย์ทางสังคม และ 3.การส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์เมดิคัลฮับ หวังให้สาธารณสุขเป็น Soft power และ Hard power สร้างรายได้ให้ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายของ รมว.สธ. ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและประเทศ โดยจะคิกออฟเร็ว ๆ นี้</p>	
<p><b>สินค้าเงินลักลอบหนีภาษี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ch7, ch3, newtv, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. และเจ้าหน้าที่ กทม. เข้าตรวจซูเปอร์มาร์เก็ตจีน 8 แห่ง ดังนี้ ร้านยามี่ สาขาสวนเพลิน มาร์เก็ต, ร้านยามี่ สาขา รามคำแหง 2, ร้านยามี่ สาขาเยาวราช, ร้านยามี่ สาขานุสาวรีย์, ร้าน เฮง เฮง ซูเปอร์มาร์เก็ต เขตวังทองหลาง, บริษัท แพนด้า ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เขตห้วยขวาง, ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีน เขตห้วยขวาง, ร้าน Forty two ตลาดสดธนบุรี ล็อก B74-76 เขตทวีวัฒนา พบอาหารไม่มีเลขอย. ไม่มีฉลากภาษาไทย หรืออาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง 102 รายการ รวมทั้งสิ้น 2,436 ชิ้น ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืน มาตรา 6 (10) มีโทษตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ ได้มอบเอกสารพยานหลักฐานและผลิตภัณฑ์อาหารที่ตรวจยึดได้ให้พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., antifakenewscenter, sondhitalk)</p> <p>- ออย. เผย เบกิ้งโซดาสามารถช่วยรักษา และใช้ต่อต้านทั้งโรคหวัดหรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้ เป็นข้อมูลเท็จ โดยเบกิ้งโซดามักนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำเบเกอรี่ ไม่มีสรรพคุณที่เกี่ยวข้อง และการดื่มน้ำผสมเบกิ้งโซดาก็ไม่มีผลในการรักษาโรคได้</p>	
<p><b>8 โรคร้ายที่มากับน้ำท่วม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์และผอ.รพ.ราชวิถี เผยหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในสถานการณ์น้ำท่วมคือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ ซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้ำและสิ่งปนเปื้อนในน้ำท่วม เสี่ยงเกิด 8 โรค ดังนี้ 1.โรคระบบทางเดินหายใจ 2.โรคระบบทางเดินอาหาร 3.โรคฉี่หนู 4.โรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อราและแผลพุพองเป็นหนอง 5.โรคตาแดง 6.ไข้เลือดออก 7.อุบัติเหตุไฟดูด จมน้ำ เหยียบของมีคม และการถูกสัตว์ร้ายมีพิษกัดต่อย และ 8.โรคเครียด ดังนั้น การป้องกันโรคเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทั้งนี้ รพ.ราชวิถีได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด นำเวชภัณฑ์ยาบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยน้ำท่วมในเขตภาคเหนืออีกด้วย</p>	
<p><b>ประชุมพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นางศศิกริญา อามพรพันธ์ ผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ (พ.ร.บ.สถานพยาบาล) แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในจ.ตรัง ณ ห้องประชุม สสจ.ตรัง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการขออนุญาตสถานพยาบาลตั้งใหม่ การตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานสถานพยาบาล และการโฆษณาสถานพยาบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	
<p><b>คำวิจารณ์ทางการเมือง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ch3plus)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณีที่ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา อธิการบดีประธานสภาผู้แทนราษฎร พุดค่อนขอต่อเสียดสีลงในสื่อโซเชียล ด้วยการนำบางคำพูดจากการปราศรัยบนเวทีหาเสียงช่วยนายจเด็จ จันทรา ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเบอร์ 2 จ.พิษณุโลก เขต 1 ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ว่า เป็นคำพูดไม่สร้างสรรค์ เอาเปรียบ และไร้มารยาททางการเมือง ซึ่งบนเวทีนายสมศักดิ์ไม่ได้กล่าวอะไรเสียหาย เป็นการพูดอธิบาย และพูดด้วยท่าทีสุภาพ ส่วนเรื่องเขื่อนแก่งเสือเต้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ไม่ได้ทำวันนี้ แต่แค่ให้เปิดใจศึกษาอย่างเป็นกลาง</p>	
<p><b>ปรับปรุงบ้านพักบุคลากรการแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้?</p> <p>-จดหมายจากคุณหนุ่มเมืองกรุง ระบุ ตามที่ นสพ.ไทยรัฐ วันที่ 29 ส.ค.67 นำเสนอข่าวขอให้ สธ. ปรับปรุงบ้านพักหมอพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่ชำรุดทรุดโทรม อ่างถึงพื้นที่ จ.อ่างทอง และสิงห์บุรี ทราบว่าได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้พิจารณาทุกพื้นที่ รวมทั้งขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ค่าตอบแทน จัดงบประมาณสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งขอร้องที่อาจทำให้เข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีเจตนาทำลายชื่อเสียงหน่วยงานใด</p>	
<p><b>โรคติดเชื้อ RSV ในผู้ใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เอบีเอ็ม คอนเนค, newswit, thailand4, ryt9, thaipr)</p> <p>- รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวว่า โรคติดเชื้อ RSV แพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน ยังไม่มียารักษาเฉพาะที่รักษา กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อ RSV รุนแรงในผู้ใหญ่ คือ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว จะมีอาการที่รุนแรง เป็นปอดอักเสบ และอาจทำให้เสียชีวิต เพราะระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้เชื้อโรคต่าง ๆ ลดลงมาก และยังมีโรคประจำตัว ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองและทางเลือกในการป้องกันด้วยวัคซีนได้</p>	
<p><b>โควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผย โควิด 19 ระบาดเพิ่มขึ้นตามที่คาดหมายเมื่อนักเรียนเปิดเทอม และเข้าสู่ฤดูฝน สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดแล้วไม่ติดเชื้อ (novid) หรือผู้ที่ยังไม่เคยเป็น จะเป็นในช่วงนี้มากขึ้น เหลือผู้ที่ไม่เคยเป็นจริงๆ น้อยลงอย่างมาก และการติดเชื้อ 2 หรือ 3 สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ส่วนใหญ่อาการจะลดน้อยลง ในระลอกนี้ยังเป็นสายพันธุ์ XBB.1.5 (สายพันธุ์ปลาหมึกยักษ์ Kraken) กำลังรอดูว่าสายพันธุ์ดาวดวงแก้ว (Arcturus) XBB.1.16 จะเข้ามาแทนที่ได้หรือไม่</p>	
<p><b>กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฎ์ สิตปรีชา ผอ.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ.2567 หรือวัน World Rabies Day 2024 เพื่อย้ำเตือนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันโรค การระงับภัย และร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย</p>	
<p><b>เลี้ยงขยายผ้าตัดส่องกล้อง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, thecoverage)</p> <p>- พล.ต.ท.นพ.ธนา ฐานะเงิน ประธาน กกก.การแพทย์กองทุนประกันสังคม เปิดเผยว่า บอร์ดแพทย์ สปส. ได้หารือสิทธิประโยชน์ปี 2568 เกี่ยวกับการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งจะมีการผ่าตัด 27 รายการ ครอบคลุม 76 โรคภายใน 28 วัน พร้อมเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนรักษาเร็ว มีคุณภาพ หายเร็ว กลับไปทำงานเร็ว พร้อมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคพื้นฐานเบกิงบ สบสช. ส่วนตรวจ 14 โรค ใช้งบประกันสังคม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>แนะรัฐยกระดับ รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายกาจน์ ตั้งปอง สมาชิกรัฐสภา กล่าวในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 2 ถึง 3 ประเด็น ทั้งสวัสดิการเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และการยกระดับ รพ.สต. โดยในเรื่องยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข ควรเริ่มจากรพ.สต. ให้มีขีดความสามารถเทียบเท่ากับ รพ.ประจำอำเภอ หรือ รพ.ประจำจังหวัด โดยใช้นโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่" เป็นนโยบายเรือธงเพื่อลดความแออัด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพปชช.ต่อไป</p>	
<p><b>สธ.ญี่ปุ่น เยี่ยม รพ.สมิติเวช</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, PPTVHD36)</p> <p>- รพ.สมิติเวช สุขุมวิท ต้อนรับ H.E. Prof. Keizo Takemi รมว.สธ. แร้งงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาระบบการดูแลผู้ป่วยต่างประเทศ และนำไปปรับปรุงการให้บริการของสถาบันการแพทย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในการรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยต่างชาติ</p>	